
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี 3) ประจำปพุทธศักราช 2567 

วันพุธท่ี 17 กรกฎาคม 2567 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  เมื ่อสมาช ิกสภาฯ มาครบองค ประช ุม นายส ุรจ ิตต  พงษ ส ิงห ว ิทยา ประธานสภา

กรุงเทพมหานคร นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีหนึ่ง และนายฉัตรชัย หมอดี 

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม โดยมีรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

คนที่หนึ ่ง และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ผลัดเปลี ่ยนกันดำเนินการประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสภา 

      รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสี่ (ครั้งท่ี 3) 

ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 18 ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสี่ 

(ครั้งท่ี 3) ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 18 ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 

2. กระทูถาม 

2.1 กระทูถามสดของนางสาวนฤนันมนต หวงทรัพย เรื่อง ขอทราบการบริหารจัดการและ

แนวทางการแกไขปญหาอาคารศูนยกีฬาบางกอกอารีนาชำรุด ทรุดโทรม เพ่ือรองรับการจัดการแขงขันกีฬา

ซีเกมส 2025 ครั้งท่ี 33 ในป พ.ศ. 2568 

- นายศานนท หวังสรางบุญ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม  

2.2 กระทูถามสดของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง การจัดระเบียบแหลงทองเท่ียวบริเวณ 

ถนนอรุณอมรินทร เขตบางกอกใหญ 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยทวิดา กมลเวชช 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

2.3 กระทูถามสดของนางอนงค เพชรทัต เรื่อง การแกไขปญหาดานกายภาพของโรงเรียน

สามเสนนอก (ประชาราษฎรอนุกูล) เขตดินแดง 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  ผู วาราชการกรุงเทพมหานคร และนายศานนท หวังสรางบุญ  

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 

 

3. เรื่องท่ีเสนอใหม... 
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3. เรื่องท่ีเสนอใหม 

3.1 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครปรับปรุงแนวทาง 

การปฏิบัติในการลงพ้ืนท่ีของหนวยสัตวแพทยเคลื่อนท่ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

3.2 ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงจัดทำระบบจัดการ

ขอมูลสำหรับจัดระเบียบการบริการรถจักรยานยนตรับจาง เพ่ือสรางความปลอดภัยและความเชื่อม่ันใหกับ

ประชาชนผูใชบริการ 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

3.3 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ เกงรุงเรืองชัย เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครพิจารณา 

ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

3.4 ญัตติของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอใหสภากรุงเทพมหานครตั้ ง

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของ

กรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 16 คน โดยกำหนดเวลา 

ในการศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน 

3.5 ญัตติของนายธนวัฒน เชิดชูกิจกุล เรื่อง ขอใหสภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาการกำหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (Zoning) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครให

สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 16 คน โดยกำหนดเวลา 

ในการศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน 

3.6 ญัตติของนายนริสสร แสงแกว เรื ่อง ขอให กรุงเทพมหานครตรวจสอบและ

ควบคุมดูแลโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

3.7 ญัตติดวยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครสำรวจ

หมูบานจัดสรรที่ไมมีนิติบุคคลบริหารจัดการ และพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปน

ระเบียบเรียบรอย 

- ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งตอไป 

 

4. เรื่องอ่ืน ๆ  

4.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เขามา 

ปรับใชการปฏิบัติงานดานการระบายน้ำในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 18 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 16 ตุลาคม 2567 

4.2 คณะกรรมการ… 
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4.2 คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือตรวจสอบการใชงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการ

จัดงานลักษณะกิจกรรมตาง ๆ (Organizing event) ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 150 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 23 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 20 ธันวาคม 2567 

4.3 คณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบและแกไขปญหาปายท่ีผิดกฎหมาย ขอขยายเวลา

การศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 23 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 21 ตุลาคม 2567 

4.4 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑการดำเนินโครงการชุมชน

เขมแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 21 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 19 ตุลาคม 2567 

4.5 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีท่ี

มีศักยภาพดานเศรษฐกิจ ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 21 กรกฎาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 19 ตุลาคม 2567 

 

เลิกประชุม เวลา 16.10 น. 

 

 
 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


